
นโยบายและทิศทางการกํากับดูแลธุรกจิหลักทรัพย 
โดย  นายธีระชัย ภวูนาถนรานุบาล   เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 
ในงานสัมมนาจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

 
 ทานผูมีเกียรตทิี่เคารพ 
 
สภาพแวดลอมตลาดทุน 

 
เมื่อเร็ว ๆ นี้  ทานคงไดทราบขาวผานสื่อมวลชนตาง ๆ วา ก.ล.ต. มีการประกาศ 

เปดเสรีธุรกิจหลักทรัพย โดยประกาศลวงหนาเปนเวลา 5 ป  เพื่อใหเวลาผูประกอบการเตรียมตวั 
และในวันนี้ผมจะขอเรียนใหทราบถึงเบื้องหลัง เหตุผล แนวคดิ และความจําเปนที่ตองมีมาตรการ
เชนนี้ และจะขอเสนอความคิดในแงมุมของผมเอง เกี่ยวกับแนวทางทีผู่ประกอบการอาจจะพจิารณา
วางแผนและปรับตัว 

 
ตลาดทุนมีหนาที่เปนแหลงที่จะอํานวยใหผูประกอบธุรกจิตาง ๆ  สามารถระดม 

ทุนไปใชในโครงการที่มีผลตอบแทนดี  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ   ดังนัน้  ตลาดทุนที่ดีก็คอื
ตลาดที่เปดใหการระดมทุนกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยมีตนทนุในตลาดทุนที่ต่ํา
ที่สุด   หากถามวาตลาดทุนของไทยขณะนี้มีตนทุนในตลาดทุนที่ต่ําทีสุ่ดหรือยัง ตองตอบวา 
ในขณะนี้ตนทนุในตลาดทนุของไทยไมสูงกวาประเทศอืน่ในภูมิภาคมากนัก  บางจุดอาจจะสูงกวา
และบางจุดอาจจะต่ํากวา  ผมเองเห็นวาธุรกิจหลักทรัพยของไทยดําเนนิงานอยางมีประสิทธิภาพอยู
แลวระดับหนึง่  แตก็ตองยอมรับวาการแขงขันในตลาดทุนของไทย ขณะนี้ยังมีบางจดุที่มีกฎ 
ระเบียบที่ปดกัน้การแขงขัน เชน  ไมมีการอนุญาตจัดตั้งบริษัทหลักทรัพยรายใหม และยังมีการใช
อัตราคาธรรมเนียมขั้นต่ํา เปนตน 

 
ที่ผานมา  กฎกติกาที่จํากดัขอบเขตการแขงขันอาจจะเปนเรื่องจําเปน เพราะ 

ตลาดทุนของไทยยังไมพัฒนามากนกั ตลาดทุนมีแตธุรกิจเฉพาะที่เกีย่วกับหุนเปนหลัก สวนที่เปน 
ตราสารหนี้ในอดีตมีนอย  แมแตธุรกิจที่เกีย่วกับหุนก็มีแตเฉพาะการซือ้ ๆ  ขาย ๆ ในตลาด
หลักทรัพยแบบปกติเทานั้น ในอดีตไมมตีลาดลวงหนา  และแมแตการshort หุนก็เปนไปโดยยาก  
ไมมีธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย  การที่ในอดีตตลาดทุนของไทยมีแตธุรกิจเฉพาะที่เกีย่วกับ
หุนเปนหลักนัน้ จึงทําใหบริษัทหลักทรัพยไทยขณะนี้ อาศัยแหลงรายไดจากคานายหนาจากการซื้อ
ขายหุนของลกูคา แตละปกวารอยละ 80 ของรายไดทั้งหมด เปรียบเทยีบแลวเหมือนเกาอี้ขาเดยีวที่
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ไมมีความแข็งแรง  และจะมปีญหาในระยะตอไป ทําใหการทยอยลดหรือยกเลิกอัตราคานายหนา
ขั้นต่ําทําไดยาก และเมื่อทําไดยาก ตนทุนในตลาดทุนไทยในอนาคตก็อาจจะสูงเกินเพือ่นบาน 
เพราะไมมกีารแขงขันกันเทาที่ควร 
 
   ทานผูมีเกียรตยิอมทราบดีวา หากตลาดทุนของประเทศใดตนทุนสูง กจิการคา 
ตาง ๆ  ที่ระดมทุนก็ยอมมีตนทุนสูงไปดวย จะสามารถแขงขันกับบริษทัในประเทศอืน่ไดอยางไร      
ดวยเหตนุี้  ก.ล.ต. จึงตองการกระตุนใหมกีารแขงขัน เพือ่ใหตลาดทุนของไทยมีประสิทธิภาพสูงสุด 
แตที่ผานมา หากกระตุนใหมกีารแขงขันกนัทันที โดยเปดเสรีใบอนุญาตและโดยยกเลิก
คาธรรมเนียมขั้นต่ํา การแขงขันก็จะห้ําหัน่กันอยูแตเฉพาะในธุรกจิหลักที่มีอยู ซ่ึงก็คอืธุรกิจ
นายหนาจากการซื้อขายหุนของลูกคา  ก็จะทําใหรายไดดานนี้ลดลง  เปรียบเทียบแลวจะเหมือน
เกาอี้ที่มีขาเดยีวนี้  ขาเกาอีก้็จะถูกหั่นใหส้ันลง ๆ  ดังนั้น การกระตุนใหมกีารแขงขันจึงตองทําแบบ
เปนขั้นเปนตอน โดยเนนใหมีการพัฒนาธรุกิจแบบอื่น ๆ  เขามาเสริม  หรืออีกนัยหนึง่ คือทําให
เกาอี้นี้มีขาที่สอง หรือขาที่สามงอกออกมาดวย  จึงจะทําใหตลาดทุนของไทยมีทั้งประสิทธิภาพที่ดี
และมีความเขมแข็งไปพรอมกัน 

 
ถาเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพยในตางประเทศประเภท investment bank  

ของสหรัฐอเมริกา จะพบวารายไดจากคานายหนาการซื้อขายหุนของลูกคานี้จะอยูเพยีงประมาณ
รอยละ 30 ของรายไดทั้งหมด  สวนรายไดหลักประเภทอืน่ ๆ จะมีอีก 2 ดาน คือ รายไดจากการคา
ขายหลักทรัพยใน port ซ่ึงประกอบดวยการคาตราสารหนี้  การคาตราสารอนุพันธ  และการ 
arbitrage ระหวางตลาดตาง ๆ  และอีกดานหนึ่งจะมีรายไดจากการใหบริการดานบริหารความเสี่ยง
แกลูกคา   ซ่ึงจะมีทั้ง financial product  เพือ่เพิ่มความเสีย่งและเพื่อลดความเสี่ยงของลูกคา ไมวาจะ
เปนในเรื่องความผันผวนอัตราดอกเบี้ย  หรือความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน หรือเพื่อความสะดวก 
ไมวาในดานการออมหรือในดานการลงทุน 
 

เพื่อกระตุนใหมีการแขงขันกนัมากขึ้น ในขณะเดียวกนักระตุนใหมีการเรงรัด 
พัฒนาธุรกิจแบบใหม ๆ มากขึ้น แตในเวลาเดียวกัน ก็เปดโอกาสใหผูประกอบการปรับตัว      
ก.ล.ต.  จึงไดประกาศมาตรการที่จะเปดเสรีใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย โดยกําหนด time frame  
ไวชัดเจนเปน 5  ปขางหนา แตในระหวางนี้ อนุญาตใหยงัคงมีอัตราขั้นต่ํา สําหรับคานายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพยของลูกคาตอไปอีกระยะหนึ่ง เปนเวลา 3 ป ถัดจากนัน้ ตองคิดเปน sliding scale  
ตามปริมาณธุรกิจ เพื่อเปนการปูพื้นไปสูการแขงขันกันเต็มที่เมื่อพน 5 ปไปแลว 
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การปรับตัวของธุรกิจหลักทรัพย 

ถามตอไปวา เมื่อทางการประกาศโจทยการเปดเสรีลวงหนาไวแลวเชนนี้    
ภาคเอกชนในธุรกิจหลักทรพัยจะปรับตัวกันอยางไร ผมมีขอคิดจะฝากไว  5 ขอ 

 
ขอท่ีหนึ่ง   ก.ล.ต.  ไดประกาศเปดใหสมาคมตาง ๆ  หากเห็นวากฎระเบียบใด     

หรือวิธีปฏิบัติของ ก.ล.ต. ยังเปนอุปสรรคทําใหไมสามารถทําธุรกิจไดโดยตนทนุต่ํา  ก็ใหรวบรวม
ความเหน็และขอมูลมาให ก.ล.ต. เพื่อจะทําการปรึกษาหารือ หาความเหมาะสมที่จะแกไขกันตอไป 

 
ดังนั้น วิธีที่ภาคธุรกิจหลักทรัพยจะพัฒนาขาเกาอี้ที่สองและขาที่สามขึ้นมาไดนัน้     

ภาคเอกชนจะตองมีบทบาทสําคัญในการเสนอแนวคดิสําหรับ financial product ใหม ๆ ที่จะอํานวย
ความสะดวกแกผูออมและแกผูลงทุน เพื่อทางการจะไดสนับสนุนกันตอไป 

 
นอกจากนี้ภาคเอกชนควรจะเขามามีบทบาทในการกํากบัดูแลวิธีการทาํธุรกิจ 

กันเองในลักษณะ Self Regulating Organisation ใหมากขึน้ ในสวนของ business conduct ตาง ๆ     
ซ่ึงในเรื่องการกํากับตลาดทนุนั้น เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง เพราะตลาดทนุเปนเวทีที่ผูออมกับผูลงทุน
เจอกันโดยตรง ไมผานระบบธนาคาร  เพราะฉะนัน้ ถาผูออมไมไววางใจวามกีารกํากับดูแลกฎ
กติกาตาง ๆ อยางรัดกุม ผูออมยอมจะไมปลอยใหเงนิหลุดมือออกไปงาย ๆ 

 
แตการกํากับดแูลนั้นเปนการเพิ่มคาใชจาย ยิ่งกํากับเขมเทาใด ตนทนุยิ่งเพิ่ม อาจจะ 

ถึงขั้นที่เปนการคุมครองผูออมเกินเหตุ จนไมคุมกับผลที่ไดรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้เราเพิ่งเห็นปญหานี้     
คือการออกกฎหมาย Sarbanes Oxley ในสหรัฐฯ  ซ่ึงตรากฎหมายในชวงที่มีปญหา Enron และ 
Worldcom จึงทําใหเขมเกินไป  เปนเหตุใหเร่ิมมีบริษัทขามไปจดทะเบียนในตลาดหุนที่ลอนดอน
แทนนวิยอรคมากขึ้น ๆ  ประธานของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ  ถึงกับพูดครั้งหนึ่งวา กฎหมายดังกลาวทําให
กิจการในสหรฐัฯ  ตองทุมทรัพยากรแกงานดานบัญชี แทนที่จะไปทุมเทดานวิจัยหรือดานอื่นที่เพิม่
ความสามารถในการแขงขนัของบริษัทสหรัฐฯ 

 
ทานผูมีเกียรตจิึงเห็นไดวาการมีกฎระเบียบนั้น ตองมีพอดี ๆ ไมมากเกนิไป    

ไมนอยเกินไป  และถาเปนไดทางการควรออกกฎระเบยีบโดยเนนพูดเฉพาะหลักการ และปลอยให
เอกชนกํากับดแูลกันเองมากขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงกติกาที่เอกชนกาํหนดนั้น ทําไดงายกวามาก     
และการที่ตลาดทุนลอนดอนยังสามารถรักษาความเปนผูนําในโลกอยูได ทั้ง ๆ ที่ยุโรปมีการรวมตัว
กันแลว ก็เนื่องจากอาศัยภาคเอกชนกํากับดูแลกันเองไดดีกวาที่อ่ืนนั่นเอง 
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   ขอท่ีสอง   บริษัทหลักทรัพยควรจะเนนการใหความรูแกนักลงทุน ผมไดมีโอกาส
ไปดูงานที่ไตหวันและที่เกาหลี และเหน็โปรแกรมคอมพิวเตอรที่อธิบายวิธีคิดเรื่องอนุพันธแกลูกคา
แบบงาย ๆ  ซ่ึงดูแลวสามารถวิเคราะหและวางแผนซื้อขายไดเอง  และเปนปจจยัสําคัญที่ทําใหการ
ซ้ือขายสินคาประเภทอนพุนัธในไตหวนัและเกาหลีเตบิโตอยางมาก 

 
การใหความรูแกนกัลงทุน ยิง่มาก  ยิ่งดี  ยิ่งทําใหเขาเขาใจ สามารถแยกแยะได 

วาโบรกเกอรรายใดใหบริการดีกวา ยิ่งดใีหญ  เพราะทําใหบริษัทหลักทรัพยสามารถแขงขันกัน 
ดวยการเพิ่มมลูคาใหแกลูกคาอยางแทจริง ไมใชแขงขันกนัตัดราคาเปนสําคัญ 

 
ขอท่ีสาม บริษทัหลักทรัพยควรจะพิจารณาพัฒนาธุรกิจดานตางประเทศ ที่ผม 

พูดเรื่องนี้อยูบอย ๆ  เพราะผมเห็นวาแนวโนมในอนาคตนั้น ประเทศในภูมภิาคจะมกีารอนุญาตให
ผูออมในประเทศของตน สามารถนําเงินออกไปลงทุนในตางประเทศไดมากขึ้น ๆ  เปนลําดับ   
ถาไมทําเชนนีก้็ไมสามารถจะลดแรงกดดนัคาเงินในเอเชียที่แข็งขึ้นได  นอกจากนี้ ที่ผานมา 
ประเทศไทยอนุญาตใหบุคคลที่มีสิทธิถือสินทรัพยตางประเทศไดมแีตเฉพาะผูสงออก ซ่ึงถือได
ช่ัวคราว มีธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชย และลาสุดก็มผูีลงทุนประเภทสถาบัน
เทานั้น แตในประเทศที่ระดบัการพัฒนาเศรษฐกิจกาวหนามากขึ้นแลว จะขยายเปดใหประชาชน
ทั่วไปสามารถถือสินทรัพยตางประเทศไดดวย โดยเริ่มทลีะนอย ๆ มิใหสรางความเสี่ยงใหแก
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศนั้น ๆ 

 
ในอนาคตเรว็ ๆ นี้  ก.ล.ต. จะอนุญาตใหบริษัทหลักทรัพยที่สนใจ สามารถ 

ลงทุน portfolio ของตนเองในตางประเทศไดดวย มิฉะนัน้ บริษัทหลักทรัพยของไทยจะไมมีโอกาส
ที่จะสรางความรูความชํานาญ   การลงทุนในตลาดทุนไทยนั้น ถึงแมวามีความเสี่ยงอยูบางจุด       
แตเปรียบเทยีบกับตางประเทศแลว  ตางประเทศมีความเสี่ยงสูงกวามาก โดยเฉพาะถามีการใช
อนุพันธตาง ๆ เพื่อบริหารความเสี่ยงควบคูไปกับการลงทนุ  ดังนั้น ถาในระยะตอไป บริษัท
หลักทรัพยไทยจะตองใหความรูแกลูกคาไทยที่จะออกไปตางประเทศ  ก็ตองเปดโอกาสใหเขาไป
วายน้ํากับฉลามดวยตนเองเสียกอน 

 
ในเรื่องตางประเทศนี้ มีบางประเทศในภูมภิาคที่เร่ิมคิดจะผลักดันใหบริษัท 

หลักทรัพยในประเทศของตนพัฒนาตวัเองไปเปน investment bank ของสหรัฐฯ  เชน Salomon 
Brothers หรือ JP Morgan ซ่ึงเปนสถาบันการเงินที่ทําธุรกิจแบบ wholesale ทั้งในตลาดทุนและ
ตลาดเงินพรอมกัน โดยในสวนของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศนั้น เขาจะสามารถทําแบบ  
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wholesale ได  เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการบริหารความเสี่ยงทุก ๆ ดานไปพรอมกัน    
ไมวาจะเปนอตัราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ย ผมจึงอยากจะใหบริษทัหลักทรัพยศกึษาแนวทาง 
นี้ไวเผ่ือวันหนึ่งประเทศไทยพรอมที่จะอนุญาตเชนนี ้

 
ขอท่ีสี่  บริษัทหลักทรัพยควรจะวางแผนโครงสรางธุรกิจ เพื่อประหยดัคาใชจาย       

ในเรื่องนี้ ก.ล.ต. ไดปรับกระบวนการในการอนุญาตจากที่เปนแบบ multiple license ใหเปนแบบ 
single license เพื่อความสะดวกแกบริษัทหลักทรัพย  หากบริษัทใดมีสาขาหรือบริษัทลูกในประเทศ
อ่ืน และหากประเทศนั้นอนญุาตใหทําธุรกจิใด ก็ใหทําไปไดเลย ไมตองเสียเวลากลับมาขออนุญาต
จาก   ก.ล.ต.  อีก 
    

สวนในเรื่องโครงสรางบริษัทนั้น   การจดัทัพที่ผานมา ก.ล.ต. จะบังคับกรณีจะทํา 
ธุรกิจประเภทใหม จะบังคับใหบริษัทหลักทรัพยตองตั้งบริษัทลูกขึ้นใหมอยูเสมอ ทาํใหส้ินเปลือง
คาใชจายซ้ําซอน และเมื่อบริษัทลูกที่แมถือหุน 100 เปอรเซ็นตประสบปญหาทางการเงิน บริษัทแม
ก็ตองเขาไปแกปญหาใหอยูดี  ดังนั้น ในอนาคตตอไป ก.ล.ต. จะเปดใหบริษัทตัดสนิใจเอง จะทํา
ธุรกิจโดยแยกเปนบริษัทลูกก็ได  หรือจะทาํในตวับริษัทแมเองก็ได 
 

ขอท่ีหา  บริษัทหลักทรัพยควรจะสะสมทุนไวตั้งแตวันนี้ เพราะธุรกิจใหม ๆ   
ที่ผมกลาวถึงนั้นลวนจําเปนตองมีทุนสูง ทั้งเพื่อรองรับการคาขายแบบ portfolio trading ของ 
บริษัทหลักทรพัยเอง และเพือ่สามารถจางบุคลากรที่มีความรูมาทํางานใหม ๆ  นี้  ดงันั้น ที่ผานมา    
บริษัทหลักทรพัยที่เนนการแขงขันเฉพาะในเรื่องคานายหนาจากการซือ้ขายหุนของลูกคา แทนที่จะ
สะสมคานายหนาที่ไดมาอยางยากเยน็นัน้ไวในบริษัทกลับแจกออกไปเสียมาก ทั้งใหแกลูกคาและ
แกเจาหนาทีก่ารตลาด  ในอนาคตบริษัทหลักทรัพยจึงสมควรจะทบทวนการจายเงนิใหแกเจาหนาที่
การตลาดใหคุมคา และหาทางสะสมกําไรไวเปนทนุขยายงานใหมากขึน้เทาที่จะทําได 
 

ทานผูมีเกียรตคิรับ นโยบายเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพยที่ประกาศครั้งนี้  เปนการ 
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ  หาปจากนี้มูลคาของใบอนุญาตจะไมเกดิจากการที่มีใบอนุญาตจํานวนจํากัด
อีกตอไป  วิธีที่แตละบริษัทจะสรางมูลคานั้นจะตองขึ้นอยูกับบุคลากร ขึ้นอยูกับกลยุทธทางธุรกิจ   
ขึ้นอยูกับการสรางความเชื่อมโยงกับ strategic partner และขึ้นอยูกับการสราง products หรือ 
services ใหม ๆ   หรือการสรางมูลคาเพิ่มแบบใหมใหแกลูกคาเปนสําคัญ 
  

หาปจากนี้   จึงเปนชวงเวลาที่มีท้ังความเสี่ยงและโอกาส 
ขอบคุณครับ 


